



คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓
ที่ ๗๗๘ / ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ SCAN ความสามารถด้านการอ่านการเขียนของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ ๑๑

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ ได้กำหนดนโยบายขับเคลื่อนความสามารถในการอ่านการเขียนของนักเรียน โดยใช้ SCRUFF Model ซึ่งมีรายละเอียด คือ ๑) การสแกนความสามารถในการอ่านการเขียนของนักเรียน (Student Scan) ๒) การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ (๒๑stCentury skill) ๓) การพัฒนาเพื่อรับประกันความสามารถด้านการอ่าน การเขียนของนักเรียน (Read & Write Guarantee) ๔) การกำหนดมาตรฐานร่วมกันขององค์กร (Unity Standard) ๕) การกำกับ ติดตาม ความก้าวหน้าในการดำเนินการ (Follow up) และ ๖) การสะท้อนข้อมูล เพื่อให้ข้อเสนอแนะ และเติมเต็มให้แก่สถานศึกษา (Fulfill) ทั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ ได้ดำเนินการ SCAN ความสามารถด้านการอ่านการเขียน ครั้งที่ ๑ โดยใช้เครื่องมือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในระหว่างวันที่ ๑๕-๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และกำหนดให้มีการดำเนินการ SCAN ความสามารถด้านการอ่านการเขียน ครั้งที่ ๒ คือ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗

เพื่อให้การดำเนินการ SCAN ความสามารถด้านการอ่านการเขียนของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ครั้งที่ ๒ เป็นไปด้วยความถูกต้อง เทียบตรง และ น่าเชื่อถือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ SCAN ความสามารถด้านการอ่านการเขียนของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ในศูนย์พัฒนาคุณภาพที่ ๑๑ ดังนี้

๑. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย

๑.๑. ว่าที่ร้อยตรีเสกสรรค์ คำสุวรรณ	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน	ประธานกรรมการ
๑.๒. นายคำผูน จันปัญญา	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศุภชัย	รองประธาน
๑.๓. นายบัญชา แจ่มเพชร	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินแร่	กรรมการ
๑.๔. นางณัฐิยาภรณ์ ทูมา	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง	กรรมการ
๑.๕. นายศิวะ เทวะหา	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระนวนดอนตั้ง	กรรมการ
๑.๖. นายนภัสดล บึงปูน	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชาติศรีสมบูรณ์	กรรมการ
๑.๗. นางสาวจวีร์รัตน์ ประทุมแบน	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปอแดง	กรรมการ
๑.๘. นางสาววิไลพร พลรักษา	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย	กรรมการ
๑.๙. นางอรนาฏ ประภาวสิทธิ์	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองวัดป่า	กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา เสนอแนะและอำนวยความสะดวกให้การดำเนินการ SCAN เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๒. คณะกรรมการดำเนินการระดับสนามสอบ

๒.๑ สนามสอบโรงเรียนบ้านหนองกุ้งโนนทัน

ประธานสนามสอบ	ว่าที่ร้อยตรีเสกสรรค์ คำสุวรรณ	ผอ.โรงเรียนบ้านหนองกุ้งโนนทัน
กรรมการSCANชั้น ป.๑	นางสาวกวิณิดา เสนาฤทธิ์	ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง
กรรมการSCANชั้น ป.๒	นางสุมาลี มาตย์นอก	ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง
กรรมการSCANชั้น ป.๓	นางนุชนาถ เทยียดชัยภูมิ	ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง
กรรมการSCANชั้น ป.๔	นางพัชรินทร์ เผือกไธสง	ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง
กรรมการSCANชั้น ป.๕	นางสาวมาลัย ไกรวงษ์	ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง
กรรมการSCANชั้น ป.๖	นางสาวปิยวรรณ พลขำนิ	ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง
กรรมการบันทึกคะแนน	นางสาวดอกแก้ว มาตย์วังแสง	ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองกุ้งโนนทัน

๒.๒ สนามสอบโรงเรียนบ้านศุภชัย

ประธานสนามสอบ	นายคำผุน จันปัญญา	ผอ.โรงเรียนบ้านศุภชัย
กรรมการSCANชั้น ป.๑	นางสาวอินทอร นาลาด	ครู โรงเรียนบ้านปอแดง
กรรมการSCANชั้น ป.๒	นางสาวรจนา ภักดี	ครู โรงเรียนบ้านปอแดง
กรรมการSCANชั้น ป.๓	นายอัษฎาวุธ แอลมีด้า	ครู โรงเรียนบ้านปอแดง
กรรมการSCANชั้น ป.๔	นายเชิดศักดิ์ ชาญตะแก้ว	ครู โรงเรียนบ้านปอแดง
กรรมการSCANชั้น ป.๕	นางสาวสุดารัตน์ ชัยเพชร	ครู โรงเรียนบ้านปอแดง
กรรมการSCANชั้น ป.๖	นางจันทรา ชาญตะแก้ว	ครู โรงเรียนบ้านปอแดง
กรรมการบันทึกคะแนน	นางสาวจันทร์สุดา ขอยืดกลาง	ธุรการ โรงเรียนบ้านศุภชัย

๒.๓ สนามสอบโรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง

ประธานสนามสอบ	นางฉวีธัญญาภรณ์ ทูมา	ผอ.โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง
กรรมการSCANชั้น ป.๑	นางฐิตาภรณ์ นันกลาง	ครู โรงเรียนบ้านหนองกุ้งโนนทัน
กรรมการSCANชั้น ป.๒	นางสาวปะวีณา ช่างทำ	ครู โรงเรียนบ้านหนองกุ้งโนนทัน
กรรมการSCANชั้น ป.๓	นางสาวแก้วลญา ผดุงสันต์	ครู โรงเรียนบ้านหนองกุ้งโนนทัน
กรรมการSCANชั้น ป.๔	นายชินวัจน์ มาตย์นอก	ครู โรงเรียนบ้านหนองกุ้งโนนทัน
กรรมการSCANชั้น ป.๕	นางชลพรรษ มานะการ	ครู โรงเรียนบ้านหนองกุ้งโนนทัน
กรรมการSCANชั้น ป.๖	นางสาวหทัย มีตอินทร์	ครู โรงเรียนบ้านหนองกุ้งโนนทัน
กรรมการบันทึกคะแนน	นางสาวฐิติชญา นิลศิริ	ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง

๒.๔ สนามสอบโรงเรียนบ้านกระนวนดอนดั่ง

ประธานสนามสอบ	นายศิวัช เทเวหา	ผอ.โรงเรียนบ้านกระนวนดอนดั่ง
กรรมการSCANชั้น ป.๑	นางสาวปรียากร มาลาศรี	ครู โรงเรียนบ้านหนองวัดป่า
กรรมการSCANชั้น ป.๒	นางสาวนงเยาว์ ประโมนะกัง	ครู โรงเรียนบ้านหนองวัดป่า
กรรมการSCANชั้น ป.๓	นางสุจิตรา สิ้นเกตรา	ครู โรงเรียนบ้านหนองวัดป่า
กรรมการSCANชั้น ป.๔	นางวิจิตราภรณ์ แทนทอง	ครู โรงเรียนบ้านหนองวัดป่า
กรรมการSCANชั้น ป.๕	นางสาวอมรา ไชยศึก	ครู โรงเรียนบ้านหนองวัดป่า
กรรมการSCANชั้น ป.๖	นางอภิญญาดา ภัทรบัวพุดม	ครู โรงเรียนบ้านหนองวัดป่า
กรรมการบันทึกคะแนน	นางสาวดอกแก้ว มาตย์วังแสง	ธุรการ โรงเรียนบ้านกระนวนดอนดั่ง

๒.๕ สนามสอบโรงเรียนบ้านชาตศรีสมบุรณ์

ประธานสนามสอบ	นายณภัสดล บุ่งปูน	ผอ.โรงเรียนบ้านชาตศรีสมบุรณ์
กรรมการSCANชั้น ป.๑	นางชนันท์ทิศา สิมศิริวัฒน์	ครู โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดั่ง
กรรมการSCANชั้น ป.๒	นางสาววิภาภรณ์ อ่างบุญมี	ครู โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดั่ง
กรรมการSCANชั้น ป.๓	นางอังกณาลักษณ์ แก้วดินแพ้น	ครู โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดั่ง
กรรมการSCANชั้น ป.๔	นางสาวมลฤดี ศรีสุบาล	ครู โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดั่ง
กรรมการSCANชั้น ป.๕	นายอาทิตย์ ประสานเนตร	ครู โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดั่ง
กรรมการSCANชั้น ป.๖	นายวสันต์ สุขเสริม	ครู โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดั่ง
กรรมการบันทึกคะแนน	นางสาวฐิติชญา นิลศิริ	ธุรการ โรงเรียนบ้านชาตศรีสมบุรณ์

๒.๖ สนามสอบโรงเรียนบ้านหนองวัดป่า

ประธานสนามสอบ	นางอรนาฎ ประภาวสิทธิ์	ผอ.โรงเรียนบ้านหนองวัดป่า
กรรมการSCANชั้น ป.๑	นายอมรเทพ สุขชัย	ครู โรงเรียนบ้านชาตศรีสมบุรณ์
กรรมการSCANชั้น ป.๒	นายยุทธพงษ์ มาตย์วิงแสง	ครู โรงเรียนบ้านชาตศรีสมบุรณ์
กรรมการSCANชั้น ป.๓	นางสาวทัศนีย์ ทองโสม	ครู โรงเรียนบ้านชาตศรีสมบุรณ์
กรรมการSCANชั้น ป.๔	นางสาวอังคณา ธรรมศรีชอบ	ครู โรงเรียนบ้านชาตศรีสมบุรณ์
กรรมการSCANชั้น ป.๕	นายศัสตราวุธ มอไธสง	ครู โรงเรียนบ้านชาตศรีสมบุรณ์
กรรมการSCANชั้น ป.๖	นางสาวดารัตน์ มาตมูลตรี	ครู โรงเรียนบ้านชาตศรีสมบุรณ์
กรรมการบันทึกคะแนน	นางระวีวรรณ เหลือมล้ำ	ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองวัดป่า

๒.๗ สนามสอบโรงเรียนบ้านหินแร่

ประธานสนามสอบ	นายบัญชา แจ่มเพชร	ผอ.โรงเรียนบ้านหินแร่
กรรมการSCANชั้น ป.๑	นางสาววันดี จันสามารถ	ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย
กรรมการSCANชั้น ป.๒	นางสาววันดี จันสามารถ	ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย
กรรมการSCANชั้น ป.๓	นายปฐมพงษ์ สีอ่อน	ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย
กรรมการSCANชั้น ป.๔	นายปฐมพงษ์ สีอ่อน	ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย
กรรมการSCANชั้น ป.๕	นายวัลภัทร ศรีคำชน	ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย
กรรมการSCANชั้น ป.๖	นายวัลภัทร ศรีคำชน	ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย
กรรมการบันทึกคะแนน	นางณัฐภรณ์ หวานจิต	ธุรการ โรงเรียนบ้านหินแร่

๒.๘ สนามสอบโรงเรียนบ้านปอแดง

ประธานสนามสอบ	นางสาวจวีร์รัตน์ ประทุมแบน	ผอ.โรงเรียนบ้านปอแดง
กรรมการSCANชั้น ป.๑	นางสาวตะวันฉาย เต็มจันทิก	ครู โรงเรียนบ้านศุภชัย
กรรมการSCANชั้น ป.๒	นางอารีรัตน์ มะลูกา	ครู โรงเรียนบ้านศุภชัย
กรรมการSCANชั้น ป.๓	นางสาวชลิตา วิเศษจิตร	ครู โรงเรียนบ้านศุภชัย
กรรมการSCANชั้น ป.๔	นางบรรจง กันทาบาง	ครู โรงเรียนบ้านศุภชัย
กรรมการSCANชั้น ป.๕	นายโชคชัย คำพิลา	ครู โรงเรียนบ้านศุภชัย
กรรมการSCANชั้น ป.๖	นางสาววันวิสาข์ เอี่ยมสำอางค์	ครู โรงเรียนบ้านศุภชัย
กรรมการบันทึกคะแนน	นางสาวจันทร์สุดา ขอยืดกลาง	ธุรการ โรงเรียนบ้านปอแดง

๒.๙ สนามสอบโรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย

ประธานสนามสอบ	นางสาววิไลพร พลรักษา	ผอ.โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย
กรรมการSCANชั้น ป.๑	นางเบญจมาศ มาตย์นอก	ครู โรงเรียนบ้านหินแร่
กรรมการSCANชั้น ป.๒	นางเบญจมาศ มาตย์นอก	ครู โรงเรียนบ้านหินแร่
กรรมการSCANชั้น ป.๓	นางสาวพรรณธิตา บางสา	ครู โรงเรียนบ้านหินแร่
กรรมการSCANชั้น ป.๔	นางสาวพรรณธิตา บางสา	ครู โรงเรียนบ้านหินแร่
กรรมการSCANชั้น ป.๕	นางสาวสุดารัตน์ สุขแสง	ครู โรงเรียนบ้านหินแร่
กรรมการSCANชั้น ป.๖	นางนิภาพร กระลามา	ครู โรงเรียนบ้านหินแร่
กรรมการบันทึกคะแนน	นางระวีวรรณ เหลือมถ้ำ	ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย

ประธานสนามสอบ มีหน้าที่ กำกับ ดูแล การดำเนินการSCAN ความสามารถด้านการอ่านการเขียนในสนามสอบ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส เป็นไปตามคู่มือการดำเนินการอย่างเคร่งครัด

กรรมการSCAN มีหน้าที่ ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านการเขียนนักเรียนรายบุคคล ตามเครื่องมือประเมิน พร้อมทั้งตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนน ด้วยความยุติธรรมและโปร่งใส

กรรมการบันทึกคะแนน มีหน้าที่ บันทึกคะแนนที่ได้จากกรรมการ SCAN ความสามารถในการอ่านการเขียน ลงในแบบบันทึกคะแนนที่ สพป.ขอนแก่น เขต ๓ กำหนด และนำส่งคะแนน ในระบบภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗

ระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗

ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่ บริสุทธิ์ ยุติธรรม เพื่อให้ผลการ SCAN เป็นที่ยอมรับ เทียบตรง สะท้อนศักยภาพและความสามารถของผู้เรียนอย่างแท้จริง และเป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษาสืบไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายชุตินันท์ จะขาลี)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3